



New Year's Issue
2018

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life

New Year's Message

สู่ศรัทธาที่อิสระ

นิชิโกะ นิวาโนะ

ประธานองค์การริชโซโคเซไก

วิถีปฏิบัติของการครบรอบก่อตั้งองค์กรแปดสิบปี

ระลึกถึงคุณความดีของเหล่าคณาจารย์รุ่นก่อนที่สร้างรากฐานให้แก่องค์กร



สวัสดีปีใหม่

ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้กราบเรียนไปผ่านวิถีปฏิบัติประจำปีว่า “เราควรปฏิบัติตนโดยแสดงออกถึงจิตที่รู้สึก “ขอบคุณ” หรือ “ระลึกคุณ” ในชีวิตประจำวันทุก ๆ วัน” ข้าพเจ้าได้ยินมาจากประธานโบสถ์และอีกหลาย ๆ คนว่า ศิษยานุศิษย์ส่วนใหญ่ได้นำหัวข้อนี้ไปสดับไว้ประจำตนและปฏิบัติตามที่ทำงาน, ละแวกบ้าน หรือในครัวเรือน นอกจากนี้ จากประสบการณ์เทศนาที่อาสนวิหารเองก็สามารถสัมผัสได้ถึงปรากฏการณ์นี้ของเหล่าศาสนิกชนด้วย

เมื่อเราศึกษาเล่าเรียนคำสอนของพระศากยมุนีพุทธเจ้าอย่างถึงที่สุดแล้ว ท้ายที่สุดก็จะมีการสั่งสอนให้รู้แจ้งถึงการขอบคุณหรือระลึกคุณด้วย ซึ่งตั้งแต่นี้ไป ข้าพเจ้าเองก็ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมโดยนำคำสอนเรื่องการระลึกคุณนั้นมาสลักไว้ประจำใจให้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดด้วย

การประชุมในปีนี้ก็เวียนมาบรรจบครบรอบแปดสิบปีของการก่อตั้งองค์กรศาสนานี้ขึ้น ซึ่งในช่วงแปดสิบปีที่ผ่านมานั้น ท่านเจ้าสำนักได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานห้าสิบสี่ปี และข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่นี้ต่ออีกยี่สิบหกปี

เมื่อลองมองย้อนกลับไปแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าทั้งท่านเจ้าสำนักและตัวข้าพเจ้าเองก็ได้ถ่ายทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยหลักการเดียวกันมาตลอด ซึ่งเหล่าศาสนิกชนก็น้อมรับและนำไปปฏิบัติตามอย่างบริสุทธิ์ใจ ถ้าพูดอย่างง่าย ๆ คงต้องบอกว่าเรื่องนี้เองที่ข้าพเจ้าอยากจะเน้นย้ำที่สุด

ท่านเจ้าสำนักได้จัดตั้งการประชุมนี้ขึ้นมา ซึ่งช่วงเวลาที่ยาวไกลแห่งคำสอนได้ถูกเผยแผ่ออกไป นั่นก็คือ ช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมไปถึงช่วงระหว่างสงครามด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สิ้นสะเทือนรุนแรงอย่างยิ่ง สำหรับคำอธิษฐานที่มีมากที่สุดของผู้คนในยุคนั้น ก็คงหนีไม่พ้นการภาวนาขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน ความยากจน โรคภัยไข้เจ็บและความขัดแย้งต่อสู้นั่นเอง เหล่าผู้นำรุ่นก่อนของการประชุมนี้ ได้ช่วยเหลือผู้คนและชี้ทางนำไปสู่ธรรมะโดยทำหน้าที่เป็นครูที่ใจดีและก็เข้มงวดในบางครา ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้นตัวของเหล่าผู้นำรุ่นก่อนเองก็ตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากเช่นกันด้วย

ข้าพเจ้าคิดว่าเหล่าผู้นำในสมัยก่อน ปกติแล้วคงจะใช้พลังในการกระตุ้นจิตใจผู้คนได้ด้วยคำพูดสั้น ๆ เพียงไม่กี่คำ โดยไม่ต้องพูดคุยกันให้ยืดเยื้อมากนัก แม้ในบางครั้งจะถูกผู้คนปฏิเสธแบบตรง ๆ แต่เนื่องจากมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์อย่างล้ำลึกสุดใจ จึงได้แต่ภาวนาให้อีกฝ่ายพบเจอความสุข

จิตใจแห่งความเมตตากรุณาที่ต้องการ

ช่วยเหลือผู้คนนี้ ก็ได้สืบทอดต่อ ๆ กันมาอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นรากฐานของการประชุมโคเซโกในวันนี้ด้วย

ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าก็จะขอแถลง “นโยบายประจำปีเฮเซที่สามสิบ” โดยจะผนึกถึงความนึกคิดและความรู้สึกขอขอบคุณต่อคณาจารย์รุ่นก่อนด้วย

ธรรมชาติของฟ้าดินจะเกิดความเปลี่ยนแปลงและสรรสร้างหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันไปซ้ำ ๆ โดยไม่หยุดชะงักแม้สักวินาทีเดียว ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ การที่พวกเราใช้ชีวิตอย่างเอาจริงเอาจังในทุก ๆ วันโดยไม่หยุดพักไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม

ในปีนี้ งานประชุมก็ได้ครบรอบการก่อตั้งแปดสิบปีพอดี ซึ่งรากฐานของประวัติความเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากกำลังและความอดสาหัสของท่านเจ้าสำนัก, ท่านอดีตประธาน, เหล่าผู้นำรุ่นก่อน และเหล่าศาสนิกชน ซึ่งพวกท่านได้เพียรอดสาหัสโดยไม่อวรณ์ถึงการกินการนอนด้วย

เนื่องในปีที่เป็นอนุสรณ์นี้ ข้าพเจ้าจึงอยากจะตอบแทนบุญคุณของแต่ละคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างแจ่มแจ้งที่จะดำเนินตามรอยที่คนรุ่นก่อนได้สรรสร้างไว้ เพื่อเป็นการเตรียมตัวมุ่งเข้าสู่การครบรอบร้อยปีของการสถาปนาสำนักในอนาคตสำหรับ “วิถีปฏิบัติ” นั้น ข้าพเจ้าได้แจ้งไปแล้วว่า หัวใจสำคัญก็คือ ความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือตัวบุคคลก็ตาม ซึ่งในขณะเดียวกันก็ต้องระลึกถึงความสำคัญของการตอบแทนบุญคุณของคนรุ่นก่อนด้วย

มีวลีที่กินใจอย่างยิ่งปรากฏอยู่ในหนังสือของประเทศจีนชื่อ “หวยหนานจือ (HuaiNanZi)” ความว่า

“พอห้าสิบ รู้ความผิดสี่สิบเก้า พอหกสิบ

เปลี่ยนเป็นหกสิบ”

มีความหมายแฝงว่า พออายุห้าสิบก็ควร ทบทวนวิถีชีวิตตลอดสี่สิบเก้าปีที่ผ่านมา และเริ่ม ออกก้าวเดินอีกครั้งด้วยความรู้สึกสดใหม่ และ เมื่ออายุหกสิบก็ควรตั้งมั่นเปลี่ยนแปลงตนให้ เหมาะสมกับอายุนั้นด้วย

ถ้าพูดถึงคนอายุห้าสิบหรือหกสิบปี ก็คงจะเป็น

ช่วงอายุของคนที่ผ่านมาชีวิตมนุษย์มามากมาย ระดับหนึ่ง แต่ถึงกระนั้น ก็ยังสามารถเดินหน้า ต่อไปโดยไม่ให้สูญเสียมุมมองใหม่ได้ นั่นก็คือ “การปฏิรูปและการสร้างสรรค์อย่างไม่หยุดหย่อน” ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่านี่ก็คงเป็นสิ่งที่เหมาะกับคนทุก หมู่ทุกวัยด้วยมิใช่หรือ

ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของการใช้ชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ที่อยู่ในตน และแสดงพลังออกมา

แต่ดูเหมือนว่าคำว่า “สร้างสรรค์” นี้ โดยทั่วไป แล้วจะไม่ค่อยอยู่ใกล้ตัวพวกเราสักเท่าไรนัก เมื่อค้นความหมายจากพจนานุกรม จะได้ ความหมายว่า “การสร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมา ก่อน” ซึ่งก็เป็นธรรมดาที่จะมีผู้ที่คิดว่า การทำ เช่นนี้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมาย

ทว่า ข้าพเจ้าสามารถนำ “การสร้างสรรค์” นี้มา สดับไว้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน โดย ตระหนักว่า “การสร้างสรรค์” ของพวกเราแต่ละ คนนั้นก็เหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าที่เติบโตในแต่ละ วันที่ละน้อยนั่นเอง อาทิเช่น การเริ่มกล่าว ทักทายในตอนเช้า การตระหนักถึงเรื่องบางเรื่อง หรือ การรู้สึกว่าจะวันนี้ได้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเมื่อวาน แล้ว ฯลฯ

กล่าวกันว่า มนุษย์แต่ละคนมีจิตใจที่อยาก เจริญก้าวหน้า ต้องการเจริญเติบโตโดยจะไม่ ยอมจำนนต่อโชคชะตา และมนุษย์ทุกคนก็ล้วนมี สัญชาตญาณที่มุ่งไปสู่การมีสถานภาพที่ยิ่งใหญ่ ขึ้น สูงส่งยิ่งขึ้นแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม

หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ว่าใครก็ล้วนมี ความมุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตในเชิงสร้างสรรค์สถิตอยู่ กลางจิตตั้งแต่แรกอยู่แล้วทั้งนั้นนั่นเอง และ เมื่อใดที่เราตระหนักถึงมันแล้ว ก็จะสามารถ

แสดงกำลังได้ออกมาอย่างเต็มที่ด้วย

ตัวอักษรที่มีความหมายว่า “ความมุ่งมั่น” ใน ภาษาญี่ปุ่นนั้นคือ “志” อ่านว่า โคโคะโรชะชะชิ ซึ่งในโครงสร้างของอักษรนั้น ใต้ตัว “十” (สิบ) จะมีอักษรว่า “一” (หนึ่ง) เขียนอยู่ และล่างสุดก็ จะมีตัว “心” (จิตใจ) กำกับอยู่ด้วย ซึ่งอักษร “十” ที่แปลว่าสิบนั้น ได้แสดงถึง จิตใจ (心) แห่ง ความตั้งใจหรือความปรารถนาของมนุษย์ที่มีอยู่ มากล้น และอักษร “一” ที่หมายถึงหนึ่งนั้น หมายถึง การรวมความปรารถนานั้นให้เป็นหนึ่ง เดียวนั่นเอง

เมื่อจิตใจเลื่อนลอยไม่เป็นหนึ่ง อย่างเช่น การ คิดไปว่า สิ่งนั้นก็ยากทำ สิ่งนี้ก็ยากลอง เป็น ต้นนั้น เห็นที่จะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้ อย่างราบรื่นนัก สิ่งที่สำคัญก็คือการเอาจริงเอา จังโดยรวมสมาธิให้เป็นหนึ่งไปยังเป้าหมายเดียว และเคียวเข็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นเพียง อย่างเดียวเสียก่อน

เมื่อสามารถประสบความสำเร็จจากการทุ่มเท กำลังทั้งหมดไปยังเป้าหมายเดียวได้แล้ว จึงค่อย ๆ ทำทาบกับตัวเองด้วยเป้าหมายใหม่อื่น ๆ เมื่อทำซ้ำ ๆ ก็อาจเรียกได้ว่าเป็น “การปฏิรูปและการสร้างสรรค์ อย่างไม่หยุดหย่อนในแบบของพวกเรา” ด้วย

การบ่มเพาะบุคคลากรอย่างสุดความสามารถเป็นหน้าที่ของเรา

ในการชุมนุมเมื่อยี่สิบปีก่อนนั้น เป็นช่วงเวลา ที่ครบรอบหกสิบปีของการก่อตั้งองค์การศาสนา นี้ ได้มีการหยิบยกเป้าหมายของครมของ “งาน ชุมชนโมโคเซโกที่จะช่วยพัฒนาจิตใจของแต่ละ คน” ซึ่งในระหว่างยี่สิบปีที่ผ่านมา นั้น ข้าพเจ้าก็ ได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าในทิศทางที่ตั้งเป้าเอาไว้ ที่ละขั้น ๆ อย่างมั่นคง โดยเริ่มแผนการใหม่ทีละ อย่าง ๆ ไป

นอกจากนี้ ตั้งแต่การครบรอบตั้งสำนักปีที่เจ็ดสิบ

ข้าพเจ้าก็ยังเอาจริงเอาจังกับการผลักดันพิธี อันเชิญพระประธานเพื่อเป็นสังฆคารพบูชาใน บ้านของศิษยานุศิษย์ทุกคน ซึ่งพิธีนี้ก็ช่วยให้ พวกเราบรรลุพื้นฐานของความศรัทธาต่อแก้ว สามประการในพุทธศาสนา อันได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และในช่วงสิบปีนี้ จำนวน ของครอบครัวที่นับถือศาสนาซันโตและศาสนา พุทธก็มีเพิ่มขึ้นและเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นด้วย

เมื่อยึดเรื่องนี้เป็นเกณฑ์ แล้วมองไปถึงวัน ครบรอบร้อยปีในอนาคต หรือพูดอีกอย่างก็คือ หนึ่งศตวรรษตั้งแต่มีการก่อตั้งองค์กร หน้าที่ สำคัญของพวกเราตอนนี้ก็คือ “การบ่มเพาะอบรม บุคลากรและปลูกฝังบุคคล” นั่นเอง

ถ้าอย่างนั้น เราจะบ่มเพาะบุคคลให้กลายเป็น คนแบบไหนกันหรือ ก็คงต้องตอบว่าเป็น “ผู้ที่ ปฏิบัติตนตามวิถีแห่งพระโพธิสัตว์ (มนุษยธรรม), มีจิตใจที่เป็นเนื้อแท้ของมนุษย์ (แจ่มใส อ่อนโยน อบอุ่น) และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงให้ความ รักแก่ศิษย์ของพระพุทธองค์ ท่านเจ้าสำนัก และ ท่านอดิตรองประธาน”

แล้วถ้าเช่นนั้น ต้องทำเช่นไรจึงจะสามารถ สร้างบุคคลเช่นนั้นขึ้นมาได้กันเล่า คำตอบก็คือ

การปฏิบัติขั้นพื้นฐานตามความเชื่อสามประการ ให้ถึงที่สุด อันได้แก่ “การอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ ล่วงลับ” “การพึงธรรมเทศนาหรือการชี้แนะ” และ “การศึกษาพระสูตร”

ในบทเพลงของท่านผู้เฒ่านิโอะมิยะ ทะกะโนะ ริ มีตอนหนึ่งกล่าวว่า “โคะโนะอะคิ วะ อะเมะ คะ อะระชิ คะ ชิระเนะโตะโมะ เคียว โนะ สึโตะเมะ โนะ ทะกุชะ โทะรินะริ (ฤดูใบไม้ร่วงนี้ ไม่รู้ฝน ไม่รู้พายุ แต่ตอนนี้จะถอนหญ้าในนา)”

ซึ่งมีความหมายว่า เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วง ชาวนา ไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะมีพายุหรือฝนตกหนัก หรือไม่ รวมถึงไม่รู้ชะตากรรมของการทำไร่นา ด้วยว่าจะเป็นอย่างไร แต่ สิ่งที่สำคัญตอนนี้คือ การกำจัดวัชพืชที่อยู่ตรงหน้าเสียก่อน

พวกเราคิดว่าบทเพลงนี้ได้ชี้แนะถึงสิ่งใดแก่ พวกเรากันหรือ

ข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยดำนามาก่อน แต่รู้มาว่า เมื่อผ่านไปสองสามสัปดาห์หลังปักต้นกล้า วัชพืช ก็จะขึ้นมาจึงต้องกำจัดออกเสีย ซึ่งจะต้องทำงาน กำจัดวัชพืชแต่ละต้นออกถึงสามรอบ หญ้าที่ถอน ออกมานั้น มิใช่นำไปทิ้ง แต่จะฝังกลบไว้ใน โคลนในนา และมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับนา ข้าวต่อไป

ในการบ่มเพาะบุคคลนั้นก็เช่นกัน มีพื้นฐานอยู่ ที่ การปฏิบัติขั้นพื้นฐานตามความเชื่อสาม ประการอย่างขะมักเขม้น ไม่ว่าจะเป็นคนใน ครอบครัว หรือคณะสงฆ์เองก็จะสามารถเติบโต ไปด้วยกันได้ โดยการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เรียนรู้ไปด้วยกัน และในไม่ช้าก็จะสามารถ ต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงที่ออกดอกผลงดงามพร้อม เก็บเกี่ยวได้นั่นเอง

ถ้ามนุษย์เอาแต่กังวลถึงอนาคตอันไกลโพ้น

ผลกำลังที่จะทำงานตรงหน้าก็จะเหือดหายไป โดยไม่รู้ตัว

ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขา นั้น ไม่ ว่าเมื่อไรก็คือ “การมีสติอยู่กับปัจจุบันเสมอ” เพราะว่าเวลาที่ พวกเราสามารถใช้ได้ ไม่ใช่ทั้งอดีตและอนาคต แต่เป็นเพียง “ปัจจุบันขณะ” เท่านั้น เราควรเอา จริ่งเอาจังกับเรื่องราวทุกขณะในปัจจุบันที่ละ เรื่องอย่างรอบคอบ และเมื่อทำเช่นนั้นเรื่อย ๆ ก็ จะสามารถสร้างกำลังเสริมของชีวิตในอนาคตได้ ด้วย

ก่อนหน้านี้เล็กน้อย ข้าพเจ้าคิดไปว่า การ ครอบรอบก่อตั้งองค์กรร้อยปีนั้นคงจะเป็นเรื่องอีก ไกลในอนาคต แต่เมื่อคิดว่าแค่อีกยี่สิบปี ก็รู้สึก ว่าวันครบรอบร้อยปีนั้นกระชั้นชิดเข้ามาอย่าง มากทีเดียว

จนถึงตอนนี้ ข้าพเจ้าก็ได้ย้ายกราบเรียนแก่ทุก ท่านหลายครั้งถึง “การเข้าถึงจิตที่เป็นรากเหง้า อย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธรองค์ต้องการ สอนพวกเราที่สุด”

กล่าวคือ เป็นการตระหนักว่าตนมีวาสนา เพียงใดที่ได้ค้นพบคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธ

เจ้าท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ไม่เป็นใจใน ปัจจุบันนั่นเอง สิ่งที่จะช่วยให้ทั้งตนเองและผู้อื่น ได้หลุดพ้นนั้น คือการเข้าใจถึงการเป็นสุขที่ แท้จริง จากความเลื่อมใสในศาสนาที่เราเฟลอปิ่ง ฟิงไปนั้น ก็ควรยึดนำ “อตุตที่ปา ธมมที่ปา” เป็น ธรรมประจำใจ และตั้งต้นชีวิตใหม่ที่มีต่อความ ศรัทธาในศาสนาโดยเป็นอิสระพึ่งพาตนเอง และ มีตนเป็นสรณะ ถ้าพูดอย่างตรง ๆ ก็คือ “การไถ่ พรวนผืนนาในจิตใจ (หรือ การพัฒนาจิตใจ)” ซึ่งเป็นการหลุดพ้นอันเป็นแก่นแท้ที่พระศากยมุนี พุทธเจ้าได้ทรงเทศนาไว้นั่นเอง

และสิ่งที่ข้าพเจ้าขอวิงวอนเนื่องในโอกาสที่ องค์กรกำลังจะมุ่งหน้าสู่การครบรอบสถาปนาปีที่ หนึ่งร้อยในอนาคต ก็คือ การที่ศาสนิกชน แม้จะ คนเดียวก็ดี หรือหมู่่มากก็ดี ได้เติบโตขึ้นมาเป็น พุทธศาสนิกชนที่ดีและเป็นผู้ศึกษาศาสนาอย่าง แท้จริง

ข้าพเจ้าก็ตั้งใจว่าจะเพียรพัฒนาจิตใจต่อไป เรื่อย ๆ ในทุกสถานที่และทุกขณะ โดยไม่เร่งรีบ และไม่ตั้งเครียดเกินไป

(จาก “โคเชชิมbung” ฉบับวันที่ 3 มกราคม 2018)



Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

2018

Rissho Kosei-kai International

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Sugunami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 *Fax:* 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles CA 90033 U.S.A.
Tel: 1-323-262-4430 *Fax:* 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org <http://www.rkina.org>

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way,
WA 98003 U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 *Fax:* 1-253-945-0261
e-mail: rkseattlewashington@gmail.com
<http://buddhistlearningcenter.org/>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, USA
Tel: 1-210-561-7991 *Fax:* 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
<http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927 *e-mail:* rktampabay@yahoo.com
<http://www.buddhismtampabay.org/>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 *Fax:* 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 *Fax:* 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona,
HI 96740 U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 *Fax:* 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 *Fax:* 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951
e-mail: info@rksf.org <http://www.rksf.org>

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 *Fax:* 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com <http://rk-ny.org/>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.
Tel: 1-773-842-5654 *e-mail:* murakami4838@aol.com
<http://home.earthlink.net/~rkchi/>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

<http://www.rkftmyersbuddhism.org/>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.
<http://www.rkina-dayton.com/>

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br <http://www.rkk.org.br>

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000 Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Zhongjheng District,
Taipei City 100 Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 *Fax:* 886-2-2331-3433
<http://kosei-kai.blogspot.com/>

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District,
Tainan City 701 Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 *Fax:* 886-6-289-1488

Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 *Fax:* 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 *Fax:* 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960 *e-mail:* rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949 *e-mail:* roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai of Paris

International Buddhist Congregation (IBC)

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 *Fax:* 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibt-rk.org/>

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, New Delhi
110060, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya

Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai of Patna

Rissho Kosei-kai of Singapore

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218 *e-mail:* info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station: Mirshari,
District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406 *Fax:* 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Other Groups

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai